

# BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH Với chính sách hậu phương quân đội

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công tác chính sách, trong đó trọng tâm là thực hiện chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các chế độ, chính sách tôn trọng sau chiến tranh; tham mưu thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Kết quả đó đã góp phần đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.



Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Đông Hưng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, vừa qua, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận và truy trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần với số tiền trên 5,1 tỷ đồng cho 112 thương binh. Trong đó, 95 thương binh được hưởng trợ cấp hàng tháng và hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Như vậy, sau 4 năm triển khai thực hiện, đến thời điểm này Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp nhận, xét duyệt, báo cáo Quân khu trên 700 hồ sơ; có hơn 260 đối tượng đã được hưởng chế độ theo quy định với số tiền 12 tỷ đồng. Cẩm số tiền trên 56 triệu đồng vừa được truy lĩnh, thương binh Nguyễn Duy Nho, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) phấn khởi: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hôm nay được truy lĩnh số tiền lớn thế này và được hưởng trợ cấp hàng tháng trên 1 triệu đồng tôi rất phấn khởi và xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi. Còn với thương binh Phạm Hữu Vàng, xã Bình Nguyên (Kiến Xương), với số tiền gần 60 triệu đồng truy lĩnh và trợ cấp hàng tháng ông sẽ dùng để sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp và để dành phòng những lúc ốm đau.

Trung tá Thái Đức Thắng, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ, bên cạnh những hồ sơ đầy đủ giấy tờ gốc thì đối với những hồ sơ không còn giấy tờ gốc việc xét duyệt rất khó khăn về thời gian và công sức do thời gian đã lâu nên các đơn vị nắm danh sách, thông tin các đối tượng của đơn vị mình còn rất ít, nhiều đơn vị đã giải thể hoặc thay đổi phiên hiệu, sáp nhập... Bên cạnh đó, công tác giám định y khoa, xác định vết thương có phải do chiến tranh hay không cũng rất khó khăn... Vì vậy, để bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định, chúng tôi đã tham mưu tổ chức tập huấn hướng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, làm tốt công tác phối hợp, điều tra, xác minh thông qua cấp ủy, chính quyền cơ sở, các đơn vị liên quan... Trong thời gian qua, ngành chính sách Bộ CHQS tỉnh đã tập trung đẩy mạnh xét duyệt, báo cáo Quân khu hơn 52.000 hồ sơ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đã tổ chức chi trả cho hơn 52.000 đối tượng với số tiền trên 200 tỷ đồng. Tổ chức thẩm định và báo cáo hơn 5.000 hồ sơ, đã tổ chức chi trả cho hơn 3.000 đối tượng với số tiền 8 tỷ đồng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tận tình, chu đáo, công bằng và đúng luật, không để xảy ra sai sót. Ngoài ra, đã thẩm định, xét duyệt và báo cáo 13 hồ sơ để nghị xác định liệt sĩ, trong đó đã tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho 7 gia đình liệt sĩ.

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho

biết: Ngoài việc chỉ đạo ngành chính sách Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh công tác xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng, Bộ CHQS tỉnh còn tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công khó khăn. Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã tổ chức quyên góp xây dựng 7 nhà đồng đội, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng tặng những quân nhân đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã vận động quyên góp xây dựng 18 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng tặng các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí trị giá 75 triệu đồng cho hơn 300 đối tượng chính sách và hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Nhân dịp tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm, tặng trên 50 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho các trung tâm chăm sóc người có công, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn... Có thể nói, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai..., cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội. Việc làm đó thể hiện nét đẹp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tin tưởng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tinh đoàn kết quân dân.

VĂN DŨNG  
(Bộ CHQS tỉnh)

## Nơi thờ phụng vị công thần

Bùi Duy Lạc là con trai của Đổng Giang hầu tám lý quân vụ Bùi Trụ, một vị tướng quân dưới triều nhà Mạc. Khi cha con Phạm Quỳnh và Phạm Giao định mưu cùng với Mạc Phúc Nguyên hãm hại lão tướng trọng thần Lê Bá Ly, Bùi Trụ đã đứng về phía Lê Bá Ly, đem văn thư và bức họa địa hình đến trình diện vua Lê xin hàng, được vua Lê ban sắc khen, từ đó ông chiến đấu dưới ngọn cờ phò Lê phục quốc. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ngay từ khi còn nhỏ, Bùi Duy Lạc đã chịu ảnh hưởng sâu sắc trước tình thần quả cảm của cha và muốn nối nghiệp của cha trên con đường binh nghiệp. Trưởng thành, ông trở thành một tướng giỏi, tham chiến không bao giờ bại, chúa Trịnh coi ông như cánh tay phải đắc lực khi dẹp giặc. Khi nhà Mạc chiếm giữ một vùng rộng lớn để làm nơi lỵ quân, xây thành, đắp lũy, Lâm quận công Bùi Duy Lạc đã chỉ huy binh mã, tấn công, truy quét san bằng các căn cứ ở Sơn Nam, Khoái Châu, Hải Đông, công lao của ông được vua Lê, chúa Trịnh ban thưởng vào hàng công thần.

Tháng 3/1638, chúa Trịnh Tráng đích thân đi dẹp Mạc Kinh Vũ ở Thái Nguyên, Cao Bằng, do điều kiện không thuận lợi chúa lệnh rút quân về. Tháng 11/1638, chúa Trịnh sai Lâm quận công Bùi Duy Lạc và Sùng quận công Trịnh Kiều đi dẹp giặc theo đường Thái Nguyên. Lâm quận công dẫn theo 3.000 tinh binh làm quân tiên phong, phá được giặc ở hàng động Thượng Tổng, Hoa Lê, Yên Lê. Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu với quân thù, ông bị tử trận. Vua Lê ghi nhận công lao đóng góp của Bùi Duy Lạc đã phong ông là Phụ quốc thái bảo Lâm quận công và xuông chiếu cho dân An Vệ tổng Quỳnh Côi, quê hương ông lập đền thờ. Đến đời vua Lê Thánh Tông, vua Lê ghi nhận công lao đóng góp của Bùi Duy Lạc đã phong ông là Phụ quốc thái bảo Lâm quận công và xuông chiếu cho dân An Vệ tổng Quỳnh Côi, quê hương ông lập đền thờ. Đến đời vua Lê Thánh Tông, vua Lê ghi nhận công lao đóng góp của Bùi Duy Lạc đã phong ông là Phụ quốc thái bảo Lâm quận công và xuông chiếu cho dân An Vệ tổng Quỳnh Côi, quê hương ông lập đền thờ. Đến đời vua Lê Thánh Tông, vua Lê ghi nhận công lao đóng góp của Bùi Duy Lạc đã phong ông là Phụ quốc thái bảo Lâm quận công và xuông chiếu cho dân An Vệ tổng Quỳnh Côi, quê hương ông lập đền thờ.

Đền thờ ban đầu được xây dựng trên mảnh đất cao thuộc làng An Vệ, tổng Quỳnh Côi, phủ Thái Bình, nay thuộc thôn Nguyễn Xá, xã Quỳnh Hội với diện tích rộng tới 3.000m<sup>2</sup>. Đền được xây dựng theo lối kiến trúc thế kỷ XVII với kết cấu dạng chữ đình, quay cửa hướng tây, tòa đại bái gồm có 3 gian, hồi văn 5 đầu, lợp ngói mũi, mô ba cửa đại, lợp cánh phên chân quay. Tòa hậu cung của đền lưu giữ hai pho tượng đá, một

# Đền thờ Lâm quận công BÙI DUY LẠC

Được xây dựng trên mảnh đất Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), đền thờ Đô đốc Thái bảo Lâm quận công Bùi Duy Lạc không chỉ được biết đến là một di tích thờ phụng vị công thần có nhiều đóng góp lớn cho triều Lê thế kỷ thứ XVII mà còn là biểu tượng về truyền thống yêu nước của dòng họ Bùi được đời nối đời trao truyền và phát huy.

tượng đàn ông mũ, áo cân đai, tư thế ngồi khoanh chân, tay đặt trên đùi tượng trưng Lâm quận công Bùi Duy Lạc, một tượng đàn bà có tư thế tương tự tượng trưng bà Nguyễn Thị Chiếu, vợ của Lâm quận công. Hai pho tượng có giá trị nghệ thuật lớn, đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

## Cần cứu cuộc khởi nghĩa nông dân

Từ giữa thế kỷ thứ XVIII, tập đoàn Lê Trịnh bắt đầu khủng hoảng, triều đình thối nát, bóc lột, đàn áp dân chúng đã đẩy nhân dân trong nước lâm vào cảnh khốn cùng. Trước sức ép như vậy, nhu cầu được giải thoát của hàng triệu nông dân nghèo đã bùng lên, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra khắp nơi và mở đầu cho cuộc khởi nghĩa của nông dân Thái Bình lịch sử là cuộc khởi nghĩa do Bùi Đả và Hoàng Sỏi lãnh đạo. Bùi Đả chính là cháu 4 đời của Lâm quận công Bùi Duy Lạc. Khi phát động khởi

nghĩa, Bùi Đả và Hoàng Sỏi đã kêu gọi nhân dân An Vệ và các nơi trong vùng tham gia ứng nghĩa. Nghĩa quân nhận được sự đồng lòng của người dân nhanh chóng phát triển về số lượng. Tại An Vệ, hai ông cho xây dựng một tòa thành kiên cố bằng hàng nghìn cối đá lổ xếp lại tại chợ Và, giữa thành đá là đền thờ Lâm quận công. Để đàn áp cuộc khởi nghĩa này, nhiều lần nhà Trịnh đã cho quân đến vây thành, xong đều bị nghĩa quân rút ra theo đường hầm bí mật đánh úp, mãi đến lần thứ 5 chúa Trịnh mới chiếm được thành.

Đến nay, đền thờ Lâm quận công được di chuyển về một khu đất khác cũng nằm ở thôn Nguyễn Xá, cạnh cụm di tích đình, chùa làng. Năm 1991, đền thờ Lâm quận công được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ Lâm quận công Bùi Duy Lạc trở thành nơi sinh hoạt tâm linh của con cháu dòng họ cũng như nhân dân trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, trải qua thăng trầm thời gian, thiên nhiên phá hủy, đền bị xuống cấp nặng nề. Năm 2016, được sự cho phép của ngành văn hóa, các cấp chính quyền, thể theo nguyện vọng của dòng họ Bùi, đền thờ Lâm quận công được tu sửa, chỉnh trang. Sau một năm xây dựng khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, di tích lịch sử đền thờ Lâm quận công Bùi Duy Lạc đã hoàn thành, được mở rộng khuôn viên về hai phía Đông, Bắc với tổng quy hoạch 1.000m<sup>2</sup>, kinh phí đầu tư 1 tỷ đồng.

Năm nay, nhân dịp ngày kỷ niệm 370 năm ngày mất Lâm quận công Bùi Duy Lạc, nhân dân xã Quỳnh Hội, dòng họ Bùi hân hoan đón chào lễ khánh thành khu di tích đền thờ Lâm quận công, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn thể hiện sự trân trọng của thế hệ hậu thế đối với các vị tiền nhân đã có những công lao đóng góp cho quê hương, đất nước.



Đền thờ Lâm quận công Bùi Duy Lạc.

## Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ)



Dòng họ Bùi là dòng họ lớn nhất tại xã Quỳnh Hội. Đây là dòng họ có truyền thống yêu nước lâu đời với những tên tuổi đã đi vào lịch sử. Ngày nay, dòng họ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa, gây dựng phong trào khuyến học phát triển. Năm 2017, dòng họ Bùi được huyện khen thưởng là dòng họ hiếu học. Việc tôn tạo và tu bổ di tích lịch sử đền thờ Lâm quận công không chỉ mang ý nghĩa là nơi sinh hoạt tâm linh, chúng tôi còn mong đây sẽ trở thành một hình ảnh về tinh thần yêu nước để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

## Ông Bùi Văn Thụy, trưởng dòng họ Bùi



Đền thờ Lâm quận công được xây dựng hoàn thiện, dòng họ Bùi chúng tôi rất vui và phấn khởi. Từ nay, con cháu dòng họ tại địa phương cũng như ở các nhánh họ tại Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội), ở Hải Dương đã có nơi đi về hương khói. Nối tiếp truyền thống của cha ông, chúng tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chỉ bảo cháu con phát huy vai trò của dòng họ trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

THẢO TIẾN

# TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Đẫn đầu khối THCS toàn tỉnh

Đơn vị dẫn đầu khối THCS toàn tỉnh, đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học, đi đầu trong mọi lĩnh vực của giáo dục Thái Bình... - những danh hiệu đó không bao giờ là mong manh đối với một ngôi trường dạy thật, học thật như Trường THCS Trần Phú, là địa chỉ tin cậy của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Thái Bình.

Cô giáo Đào Ngọc Bích, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với bề dày gần 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Trần Phú không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được những thành tích đáng tự hào. Năm học 2017 - 2018, Trường vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Để có được những kết quả đó, hàng năm, nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học sát tình hình thực tế của Trường để phân đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra. Nhằm duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở dạy cho các em nắm vững kiến thức cơ bản,

toàn diện của môn học. Phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên của Trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, tập trung dạy phương pháp tự học, bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Năm học 2016 - 2017, Trường THCS

Trần Phú gặt hái được nhiều thành tích tốt trong phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt", ngôi trường với đội ngũ 49 cán bộ, giáo viên, hơn 800 học sinh đã không ngừng nỗ lực trong dạy và học và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Với nỗ lực đó, thầy và trò nhà trường đã gặt hái được những trái ngọt trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn cao: 82 học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh giỏi cấp quốc gia, xếp thứ hai thành phố; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình chiếm từ 15 - 17%, xếp thứ nhất thành phố. Chất lượng giáo dục toàn diện, học lực giỏi chiếm 53%, khá trên 41%; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 99,6%.

Điều làm cho các bậc phụ huynh luôn tin tưởng và yên tâm khi cho con em học tập tại Trường THCS Trần Phú không chỉ là chất lượng giáo dục về mặt kiến thức mà còn là tinh thần kỷ luật, vệ sinh, nề nếp và ý thức học tập, tu

dưỡng, rèn luyện đạo đức rất cao thông qua sự giáo dục, uốn nắn của giáo viên. Tất cả giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trước 30 phút để giám sát, kiểm tra học sinh trước khi lên lớp, từ đó đồng phục, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát hiện các biểu hiện nói tục, ăn quà sáng tại

trường... Đây cũng chính là lý do mà nhiều phụ huynh mong muốn cho con em được vào học tập tại đây. Chị Trần Thu Hà có con đang theo học lớp 8 cho biết: Cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn luôn quan tâm theo sát học sinh từ tâm sinh lý đến học hành, thường

xuân liên lạc với phụ huynh về học tập và rèn luyện của các em nên chúng tôi rất yên tâm. Còn với em Nguyễn Phương Hà, học sinh lớp 6A1 thì không thấy ngỡ ngàng khi sang một môi trường học tập mới bởi các thầy cô luôn thân thiện, gần gũi giúp các em tự tin trong học tập và giao tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, ngoài trời như các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, xây dựng các góc học tập, thư viện xanh ngay trong khuôn viên nhà trường. Các chương trình này giúp học sinh hệ thống kiến thức các môn học, tham gia các trò chơi mang tính tu dưỡng, sáng tạo và trải nghiệm thực tế, tìm hiểu, khám phá thêm về những kiến thức xã hội, kiến thức cuộc sống.

Phát huy những kết quả đạt được, tin rằng, thời gian tới, Trường THCS Trần Phú sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, giữ vững vị thế là trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

MINH NGUYỄN



Các em học sinh tìm hiểu biện pháp sơ cứu khi bị đuối nước.